

Số 54/BC-LĐLĐ

Bình Thuận, ngày 23 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện “Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý” 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện công văn số 80/BCĐ ngày 13/5/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện “Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý” 6 tháng đầu năm 2016. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận gồm có cơ quan LĐLĐ tỉnh, 2 đơn vị sự nghiệp (Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Bình Thuận và Trung tâm tư vấn pháp luật), 10 LĐLĐ cấp huyện, 07 Công đoàn cấp ngành, 10 công đoàn giáo dục cấp huyện. Tính đến thời điểm 30/5/2016, tổng số công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn là 1.407, tổng số CNVCLĐ (nơi có tổ chức công đoàn) là 77.015 người/44.129 nữ và tổng số đoàn viên công đoàn là 69.770 người/39.384 nữ (trong đó khu vực ngoài Nhà nước có 262 CĐCS – NĐ, số CNLĐ là 34.132 người/19.756 nữ, số đoàn viên 27.644 người/15.453 nữ). Mỗi ban và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc LĐLĐ tỉnh đều thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quy định; trong đó Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách - pháp luật, Ban nữ công và Trung tâm Tư vấn pháp luật (TTTVPL) thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong CNVCLĐ hàng năm. Ngoài ra LĐLĐ tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành thường xuyên củng cố các Tổ tư vấn pháp luật trực thuộc để tổ chức hoạt động góp phần thực hiện có kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Triển khai, quán triệt Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 15/12/2015); Kế hoạch số 4567/KH-BCĐ ngày 14/12/2015 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2016. LĐLĐ tỉnh đã chỉ

đạo các ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho Thường trực LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, triển khai các văn bản trên đến LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành; đồng thời đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện của Công đoàn cấp dưới.

2. Các kế hoạch, văn bản cụ thể hóa của LĐLĐ tỉnh.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tới các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể sau:

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ – TLĐ ngày 15/7/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2016 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2016; Công văn số 21/LĐLĐ ngày 15/01/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự năm 2016”; Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 19/02/2016 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016; Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 04/4/2016 về việc triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và PCTP mua bán người năm 2016; Công văn số 284/LĐLĐ ngày 25/12/2015 về việc triển khai phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo công văn số 4574/UBND-NCPC ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh và Công văn số 01/LĐLĐ ngày 04/01/2016 về việc triển khai phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 theo Kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 21/12/2015 về triển khai phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016. Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và bảo đảm về thời gian, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm lao động – sản xuất của công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị và mỗi loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước... Theo đó, hàng năm Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trên cơ sở các văn bản nêu trên, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo và phân công trách nhiệm từng ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình tích cực tham mưu triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL và TGPL trong CNVCLĐ theo tinh thần nội dung Kế hoạch số 4567/KH-BCĐ ngày 14/12/2015 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2016. Đồng thời theo dõi việc triển khai thực hiện ở cơ sở và tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh để có hướng chỉ đạo tiếp theo và làm cơ sở để báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh.

3. Những kết quả đạt được

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của tổ chức Công đoàn trong tỉnh luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm đúng mức, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ chức, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả khả quan. Ngoài các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, còn có 17 Tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành, có 58 tư vấn viên/17 tổ đã tổ chức hoạt động khá tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ Công đoàn và nội dung cơ bản về Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho trên 200 lượt cán bộ công đoàn. Duy trì việc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, thực hiện Chuyên mục “Lao động và Công đoàn” phát sóng được 10 kỳ (2 kỳ/tháng); qua đó đã kết hợp chuyển tải nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động của “Tháng công nhân - năm 2016”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động nhằm quán triệt, giáo dục người lao động luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam, đề cao cảnh giác với những âm mưu, diễn biến, kích động của các thế lực thù địch, chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật, cùng với tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (theo định kỳ tổ chức 3 tháng/lần) nhằm củng cố, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ tỉnh, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác nữ công và triển khai thực hiện Nghị Định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 350 lượt nữ công nhân, lao động trên địa bàn TP Phan Thiết; phát 800 cuốn sổ tay công tác nữ công tới cán bộ, đoàn viên và người lao động. Kiểm tra 4 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước về việc thực hiện các chế độ chính sách lao động nữ.

- Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch số 01/KH-TTTVPL ngày 29/02/2016 về tư vấn pháp luật năm 2016, triển khai đến các tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông qua tư vấn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đoàn viên và công nhân lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 426 lượt người, trong đó có 394 lượt được trợ giúp pháp lý (chiếm 93% trong tổng số lượt

tư vấn) chủ yếu là các đối tượng: đoàn viên công đoàn, người lao động và các đối tượng chính sách. Đối với đoàn viên công đoàn, người lao động được tư vấn miễn phí Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức. Đối với các đối tượng chính sách được tư vấn miễn phí tất cả các lĩnh vực luật; tổ chức 06 lớp tư vấn pháp luật lưu động và có 216 lượt người tư vấn, đồng thời thông qua đó tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật BHXH, BHTN, luật An toàn vệ sinh lao động... cho 617 CNVCLĐ tại các đơn vị ký hợp đồng tư vấn. Thông qua công tác tư vấn đã tuyên truyền và giải đáp những thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách của người lao động với các hình thức: Trực tiếp, điện thoại và qua email; cung cấp 10 văn bản và 70 bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

- Hoạt động của 17 tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành thông qua việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp được 944 cuộc cho 37.930 lượt người; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật được 06 cuộc cho 570 lượt người tham gia dự thi; tiếp tục duy trì và bổ sung các đầu sách tại 463 tủ sách pháp luật ở cơ sở. Tài liệu tuyên truyền pháp luật bao gồm: Bộ Luật lao động, Luật công đoàn năm 2012, Luật An toàn giao thông, Luật BHXH, Luật AT-VS lao động, Luật bầu cử, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống ma túy...

- Từ kết quả của việc triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đã góp phần tích cực nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn đã cùng với các cấp, ngành của tỉnh trong quá trình thực thi pháp luật, chủ động phòng, chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong quan hệ pháp luật có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và Nhân dân.

- Về kinh phí hỗ trợ cho hoạt động để triển khai, thực hiện Đề án được phê duyệt trong nguồn kinh phí đào tạo, tập huấn, tuyên truyền hàng năm của hệ thống tổ chức Công đoàn.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN.

- Cấp trên đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” giai đoạn 2015-2025. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh đã triển khai đề án và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCD theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể để tổ chức triển khai phù hợp với từng địa phương, ngành mình. LĐLĐ tỉnh có các ban, đơn vị chuyên trách về lĩnh vực pháp luật và có 17 Tổ tư vấn pháp luật ở LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành, nên có thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

pháp luật và trợ giúp pháp lý trong hệ thống tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

* Tuy nhiên, những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định:

- Liên đoàn Lao động tỉnh đã có kế hoạch triển khai chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác TTPBGDPL và TGPL” trong các cấp công đoàn; trong đó đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải chủ động, có kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này tại đơn vị mình. Tuy nhiên, qua theo dõi, một số nơi vẫn chưa thật sự chủ động triển khai thực hiện, còn nhiều bị động, chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện công tác này tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nên việc nhận thức, hiểu biết về kiến thức pháp luật có liên quan của một bộ phận công nhân, lao động trong doanh nghiệp khu vực này có hạn chế.

- Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuy có nhiều cố gắng, nhưng chưa kịp thời, nguyên nhân: một phần do công việc chuyên môn nhiều, cán bộ lãnh đạo LĐLĐ cấp huyện tham gia nhiều Ban chỉ đạo của cấp huyện, trong khi chỉ tiêu biên chế cán bộ chuyên trách được giao bình quân cho mỗi LĐLĐ cấp huyện chỉ có 2 biên chế từ nhiều năm nay, nhưng cũng không được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung; một phần cán bộ làm công tác TTPBGDPL và TGPL của các Tổ tư vấn pháp luật ở LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành đa số làm việc kiêm nhiệm nên chưa được chuyên sâu; các tổ tư vấn LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành thường xuyên thay đổi chưa được củng cố kịp thời.

- Một số nơi, công đoàn cơ sở thực hiện công tác này chưa có hiệu quả, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chưa năng động, chủ động đề xuất, phối hợp với cơ quan, đơn vị, cùng cấp và các doanh nghiệp để triển khai thực hiện tại cơ sở.

- Một số doanh nghiệp (người sử dụng lao động) chưa thật sự tạo điều kiện sắp xếp thời gian để công nhân, lao động được tập huấn, tuyên truyền về pháp luật có liên quan; một bộ phận công nhân, lao động ở một số nơi do trình độ nhận thức chưa cao nên việc tìm hiểu, tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan để vận dụng trong lao động, sản xuất và đời sống còn hạn chế.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo theo định kỳ của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực hiện kịp thời theo quy định, do đó đã ảnh hưởng đến thời gian tổng hợp báo cáo theo quy định.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TTPBGDPL và TGPL cho các địa phương, các ngành.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động công tác TTPBGDPL và TGPL tạo diễn đàn để cán bộ làm công tác này có thể trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tác nghiệp.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực này.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÁN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI.

1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 4b/NQ –TLĐ ngày 15/7/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới”; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 15/12/2015); Kế hoạch số 4567/KH-BCĐ ngày 14/12/2015 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2016 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” để vận dụng triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn và trong CNVCLĐ.

2. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2016 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2016.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh năm 2016. Gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” năm 2016.

4. Tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ về chuyên môn cho các tổ tư vấn pháp luật ở LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL và TGPL ở các cấp công đoàn, coi đây là hoạt động quan trọng thường xuyên của các cấp công đoàn để phục vụ đông đảo đoàn viên và CNVCLĐ.

5. Duy trì và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện tốt hơn công tác TTPBGDPL và TGPL trong các cấp công đoàn thời gian tới./.

Nơi nhận:

- BCĐ thực hiện “Đề án xã hội hóa công tác PBGD và TGPL tỉnh” (Hội luật gia tỉnh);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành;
- Lưu VT, TTTVPL.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Văn Trương